

**อธิบดีกรมป่าไม้สั่ง  
'พะยูน'ราคาพรวด  
จาก4แสนขึ้น1ล้าน**  
ไม้พะยูนทะยานจากคิวดละ 3-4  
แสน เป็น 1 ล้านบาท อธิบดีกรม  
ป่าไม้สั่ง ชี้เหตุถูกจับกุมหนัก  
จงใจ'จนท.-ชาวบ้าน'ลักลอบ  
ตัดขาย (อ่านต่อหน้า 15)

**ต่อจากหน้า 1**

## พะยูน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีส่งนักวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ไปช่วยชีวิตต้นสักในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ต.แม่ก็ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่ถูกกลุ่มชาวบ้านและนายทุนเข้าไปกั้น เพื่อให้ตายและขนออกมาขายในช่วงฤดูร้อนนี้ ว่า หลังจากส่งนักวิจัยลงพื้นที่พบว่ามีต้นสักอายุระหว่าง 100-200 ปี ขนาด 2-4 คนโอบถูกกั้นไปถึง 157 ต้น นักวิจัยของกรมป่าไม้ได้เข้าไปทำบายพาส เพื่อช่วยต่อเซลล์ท่อน้ำเลี้ยงให้ต้นสักที่ถูกกั้น หรือถูกตัดท่อน้ำเลี้ยง ให้มีชีวิตต่อไปได้

“ช่วงแรกมีคนมาเตือนว่า หลังจากให้นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ หรือระหว่างที่พนักงานพิทักษ์ป่าดูแลไม่ทั่วถึง อาจจะมีชาวบ้านหรือนายทุนกลุ่มเดิมเข้าไปดึงเอาท่อน้ำบายพาสออกนั้น ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องการลาดตระเวนมากขึ้น พร้อมทั้งสำรวจเพิ่มเติมว่าพื้นที่ไหนที่ยังลักลอบกั้นอีกบ้าง และยังให้นักวิจัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อติดตามดูแลต้นสักที่รักษาไปแล้วอย่างใกล้ชิด” นายบุญชอบกล่าว และว่า ได้สั่งการให้ชุดลาดตระเวนลงพื้นที่พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านที่อยู่รอบป่าทั้งหมด แบบจริงจัง จริงใจ เพื่อนำชาวบ้านมาเป็นพวก เมื่อมีเหตุใดๆ เกิดขึ้นชาวบ้านจะได้มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันที

นายบุญชอบกล่าวว่า ที่ได้รับแจ้งซึ่งคิดว่าน่าหนักใจกว่าไม้สักหลายสิบเท่ามันคือ ไม้พะยูน ซึ่งเวลานี้มีการตัดกันอย่างมโหฬาร และเจ้าหน้าที่จับได้ทุกวัน มีรายงานมาว่า 4 เดือนที่ผ่านมาเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี จับได้ถึง 276 คดี มูลค่าไม้ที่จับได้กว่า 100 ล้านบาท

“ยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องไม้พะยูนได้เลย ยังมีการลักลอบตัด และเจ้าหน้าที่ยังจับกันอยู่ทุกวัน เพราะมีการปั่นราคาจากเดิมคิวดละ 3-4 แสนบาท ซึ่งถือว่าแพงมากแล้ว แต่ตอนนี้ราคาถีบตัวมาถึงคิวดละ 1 ล้านบาท เป็นเหตุจูงใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน และทุกๆ คนที่อยากจะลักลอบตัดไม้พะยูนไปขาย ตอนนี้แก้ปัญหาได้เฉพาะที่ปลายเหตุ คือ เจอแล้วจับ แต่ยังไม่สามารถยับยั้งที่ต้นเหตุได้” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

เวลา 03.00 น. วันเดียวกัน น.อ.มรุเดช บุญนิตย์ ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยลำแม่ฮ่อง (ผบ.นรช.) เขตหนองคาย สนธิกำลัง พ.ต.อ.พธิ์ พิมายนอก ผกก.สภ.มุงคกล้า จ.มิ่งกาฬ ตำรวจน้ำ นายด่านศุลกากรวางก่าสังข์มุ่ม หน้าโรงเรียนบ้านหาดแะ ริมฝั่งโขง หมู่ 3 บ้านหาดแะ อ.มุงคกล้า หลังสืบทราบมีการลักลอบขนไม้พะยูนออกนอกประเทศ พบเรือหาปลา 10 ลำ ติดเครื่องวิ่งจากฝั่งลาว เข้าจอดริมตลิ่ง มีรถบรรทุก 10 ล้อจอดและยกคัมภ์ไม้พะยูนลงน้ำ โดยมีชาย 50 คนมาช่วยกันขนลงเรือ เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อจับกุม ปรากฏว่าทั้งหมดวิ่งหนีขึ้นรถแล้วขับเรือข้ามฝั่งแม่ฮ่องหลงหนีไป เจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 82-6199 ลพบุรี ด้านหน้าเขียนว่า “ก้านันเต็ม” พบไม้พะยูน 215 ท่อน

น.อ.มรุเดชกล่าวว่า แก๊งค้าไม้พะยูนจากจ.อำนาจเจริญ จึงคุมเรือตั้งแต่หัวค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงตี 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พบรถขนไม้เข้ามา 2 คัน และอีกคันเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขับหนีไปได้

วันเดียวกัน พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร หัวหน้าชุดเฉพาะกิจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (บก.ภ.จว.) อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ทหารชุดที่ทำการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรนารี และกองร้อยทหารพรานที่ 2601 สนธิกำลังกันเข้าตรวจยึดไม้พะยูน ถูกลักลอบตัดจากเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย นำมาซุกซ่อนในป่าสวนยางพารา หมู่ 16 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย ยึดไม้พะยูนได้ 198 ท่อน